



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)  
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วนั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตามเอกสารหมายเลข ๑

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตามเอกสารหมายเลข ๒

๓. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตามเอกสารหมายเลข ๓

๔. การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ <https://pcd.job.thai.com> หรือ <http://www.pcd.go.th>

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดใน เอกสารหมายเลข ๒ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกเรื่องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมชาย ทรงประกอบ)

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหา

และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป